



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

การเร่งประชาสัมพันธ์พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

นายสฤติย์ ลิมพงค์พันธุ์ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว แต่ยังมีวามไม่เข้าใจในเนื้อหา, วัตถุประสงค์, การนำไปใช้ รวมทั้งสาระต่างๆ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ตราพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) จึงได้มีนโยบายที่จะเร่งทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน เรื่อง พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เร่งด่วน คือ การผลิตแผ่นพับ เรื่องพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แจกจ่ายตามสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยข้าราชการสำนักกรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์, การจัดสัมมนา, การบรรยายตามรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางช่วยนำข้อมูลต่างๆสู่สาธารณชนด้วย

โดยที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการกนร. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ทำการประชาสัมพันธ์แปรรูปรัฐวิสาหกิจมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งฝ่ายเลขานุการกนร. ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน และพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย ที่เบอร์โทร. 271-0803, 273-9730 ทางอินเทอร์เน็ต www.mof.go.th/SEPC หรือ ตู้ปณ.70 ปทฝ. กรมวังสว่าง กรุงเทพฯ

นายสฤติย์ กล่าวต่อไปว่า พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ ได้เริ่มมีการพิจารณาเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐต้องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยให้เอกชนหรือประชาชนทั่วไปมาร่วมถือหุ้นในกิจการ แต่รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา ไม่สามารถจะแปรรูปโดยให้เอกชนมาร่วมถือหุ้นในกิจการได้ หากจะดำเนินการต้องแก้กฎหมายจัดตั้งที่ สละฉบับ รัฐบาลจึงได้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างกฎหมายกลางขึ้นมาฉบับหนึ่ง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีทุนเป็นก้อนแปลงเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้พัฒนากฎหมายนี้เรื่อยมา โดยขอบเขตของกฎหมายฉบับปัจจุบันครอบคลุมถึงเฉพาะการแปลงเป็นบริษัทเท่านั้น ไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงการจำหน่ายหุ้นแต่ประการใด สำหรับการจำหน่ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น เป็นเรื่องนโยบายเฉพาะของแต่ละรัฐวิสาหกิจที่พิจารณาคำเนิการ และมีคณะกรรมการที่กำกับดูแลอยู่แล้ว คือ กนร. ซึ่งปัจจุบันมี กนร. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุภชัย พานิชภักดิ์) เป็นประธาน รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 10 แห่ง เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเลขานุการ

เมื่อรัฐวิสาหกิจได้เปลี่ยนทุนเป็นหุ้นและจัดตั้งเป็นบริษัททั้งองค์กรแล้ว กฎหมายนี้ได้กำหนดให้ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อลดภาระที่จะต้องตรากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเป็นรายฉบับภายหลัง แต่ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีอำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอยู่อย่างใด และมีการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้บริษัทมีอำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้ถือว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกเลิกนั้น ยังคงบังคับได้ต่อไป ตามระยะเวลาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

Posted 26 Mar 1999